

CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024
“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ
CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC”

LỜI MỞ ĐẦU

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một “hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi”.¹

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, được hình thành trên cơ sở tiếp thu, vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về thi đua, về thi đua xã hội chủ nghĩa, về vai trò của quần chúng và truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc ta, cùng đường lối, thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để mỗi người khi tham gia phong trào thi đua nâng cao tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức làm chủ tập thể, cần kiệm xây dựng đất nước; đồng thời, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ sự nỗ lực phấn đấu trong từng công việc hàng ngày, mỗi người tự chiến thắng những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong mình như quan liêu, tham ô, lãng phí, xa hoa... Do đó, thi đua không chỉ giúp “chiến thắng mọi tính xấu trong mình ta” mà còn sẽ giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi. Càng khó khăn, thử thách, càng cần tổ chức nhiều phong trào thi đua, với các hình thức phong phú, để thông qua đó mỗi người tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức cách mạng.

Năm 1998, trong diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch nước Trần Đức Lương khẳng định: “Lý luận và những bài học thực tiễn từ tổ chức vận động thi đua là mảng sáng chói trong tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ sống mãi trong sự nghiệp của Nhân dân ta”.

Quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, cơ quan, đơn vị

¹Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

trong toàn huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và đạt được những kết quả tích cực. Để công tác thi đua - khen thưởng tiếp tục trở thành động lực quan trọng, tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng bộ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gio Linh xây dựng Chuyên đề năm 2024 **“*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước*”**.

Phần thứ nhất **TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH** **VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC**

I. SỰ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC

1. Chủ nghĩa yêu nước - tiền đề hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Chủ nghĩa yêu nước đã trở thành động lực, sức mạnh truyền thống, đạo lý làm người, niềm tự hào và là nhân tố hàng đầu trong bảng giá trị tinh thần của con người Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”².

Chính sức mạnh truyền thống ấy đã thúc giục Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Đó là động lực chi phối mọi suy nghĩ, hành động của Người trong suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng. Đó cũng chính là cơ sở tư tưởng đã dẫn dắt Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”³.

2. Yêu nước và thi đua - hai thành tố thống nhất chặt chẽ trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Mác, Ăng ghen và Lênin đều coi thi đua là một tất yếu khách quan, được nảy sinh từ chính cuộc sống của con người. Con người sống trong xã hội luôn có quan hệ tiếp xúc với nhau, do đó tất yếu nảy sinh thi đua. Trong xã hội xã hội chủ

²Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd, t.6, tr.171*

³Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd, t.10, tr.128.*

nghĩa, cạnh tranh sẽ không còn, thay vào đó là sự thi đua giữa những người lao động trong quá trình sản xuất. Sau ngày cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, Lê nin nói: “Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay, khi chính phủ xã hội chủ nghĩa cầm quyền, là phải tổ chức thi đua”⁴.

Vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về thi đua, thi đua xã hội chủ nghĩa vào hoàn cảnh nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng quan niệm về thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Người coi tổ chức thi đua yêu nước là cách tốt nhất để khơi dậy lòng yêu nước tiềm tàng trong mỗi người dân Việt Nam, biến nó thành sức mạnh, thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong bảo vệ Tổ quốc. Người khẳng định: hễ là người Việt Nam yêu nước thì phải thi đua, thi đua là yêu nước. Thi đua là một cách yêu nước thiết thực nhất. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thi đua phải có mục đích, mục tiêu rõ ràng, cụ thể.

Thi đua là phải làm cho mọi người tự nguyện, tự giác tham gia phong trào thi đua ái quốc. Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân phải có những tổ chức chịu trách nhiệm lập kế hoạch, vận động, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết phong trào thi đua.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hơn 200 bài nói, bài viết đề cập đến vấn đề thi đua ái quốc và khen thưởng. Thông qua các sắc lệnh, chỉ thị, lời kêu gọi, thư, nói chuyện, Người đã có sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển các phong trào thi đua ái quốc ở tầm vĩ mô đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đồng thời, Người cũng có những sự chỉ đạo, lời khuyên cụ thể, trực tiếp với các ngành, các giới, các địa phương và nhiều tập thể, cá nhân, làm cho các phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên, liên tục phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy kháng chiến, kiến quốc thành công.

Người chỉ rõ: nghệ thuật tổ chức lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước biểu hiện ở việc đề ra được tên phong trào với những khẩu hiệu hành động, tuyên truyền sắc bén, sát đúng với tình hình và nguyện vọng, lợi ích của quần chúng nhân dân, phù hợp với yêu cầu thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Cần phải biết sử dụng mọi hình thức tuyên truyền giải thích động viên tinh thần trong toàn Đảng, toàn dân. Cán bộ, đảng viên phải là những người hăng hái tích cực vận động quần chúng tham gia thi đua và cùng họ xung phong đi đầu làm gương cho mọi người trong phong trào thi đua yêu nước. Phát hiện điển hình, nêu

⁴Lênin toàn tập. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tập 35, tr. 234

gương khen thưởng. Phổ biến những điển hình, tấm gương cá nhân, tập thể và những kinh nghiệm trong phong trào thi đua.

Thi đua mà không khéo lãnh đạo, tổ chức, điều khiển thì thường nảy sinh chia rẽ, ganh ty, tức tối nhau, ghét bỏ nhau, lại có thể làm những người tham gia thi đua kiệt sức, mất dẻo dai và bền bỉ. Tránh hiện tượng các cá nhân, tập thể tham gia thi đua mà chia rẽ, bản vị, chỉ biết mưu cầu lợi ích cho địa phương mình, công việc mình mà không ngó đến lợi ích của nơi khác và cả nước. Lại phải tránh phí phạm sức lực của những người tham gia thi đua. Tránh tư tưởng anh hùng cá nhân, vì thành tích cá nhân. Cấp ủy Đảng trên chỉ thị cho cấp dưới phải cụ thể, thiết thực, nhưng không nên máy móc, hẹp hòi, để ý lỗi nhỏ nhặt. Phải để cho cấp dưới có sáng kiến. Chỉ thị của cấp trên là chỉ thị chung. Các địa phương nhận được chỉ thị của cấp trên, phải đem ra thảo luận, tự đặt ra kế hoạch cho sát với hoàn cảnh của mình. “Lãnh đạo phải cụ thể, phải kịp thời, phải thiết thực, phải có trọng điểm và nắm điển hình”. Phải chống bệnh quan liêu, bàn giấy trong tổ chức phong trào thi đua.

Người cũng chỉ ra sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng. Thi đua là cơ sở của việc khen thưởng. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời lại có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. “Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì Nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”. Nhà nước thưởng phạt nghiêm minh là Nhà nước mạnh. Người nói: thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch. Người rất quan tâm đến việc biểu dương và phát huy sức mạnh của những tấm gương “người tốt, việc tốt” bằng cách kịp thời khen thưởng, động viên khuyến khích bằng vật chất hoặc tinh thần nhằm phát triển cái tốt để lấn át cái xấu, nhằm xây dựng con người mới, làm cho xã hội ngày một tiến bộ. Khen thưởng sai sẽ kìm hãm thi đua thực sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng phải lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước. "Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng". Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sự chỉ đạo cụ thể, sát sao của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đơn vị, các ngành, các địa phương, các đoàn thể đều đẩy mạnh phong trào thi đua đạt được những thành tích xứng đáng, tạo thành các cao trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cả nước qua các giai đoạn cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam từ đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.

II. TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG NƯỚC TA

1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước rất phong phú và sâu sắc, Người đã đưa ra một quan điểm mới về thi đua: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đây là một quan điểm thể hiện sự sáng tạo độc đáo trong tư tưởng về thi đua, thể hiện cách nhìn sâu rộng và là một sự phát triển mới về thi đua. Những quan điểm chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đó là:

1.1. Quan điểm về thi đua

Theo Người, thi đua là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn, thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái, trai và các tầng lớp Nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn, nhiều hơn và “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đây là lời huấn thị của Người tại Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (1952). Người giải thích: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực”. Người xác định cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua yêu nước phải có phương hướng đúng và vững. Nghĩa là phải nâng cao lòng nồng nàn yêu nước và giác ngộ chính trị của mọi người.

Như vậy, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước với thi đua luôn là hai thành tố thống nhất chặt chẽ. Thi đua là động lực phát huy lòng yêu nước và tinh thần yêu nước. Thi đua còn có tác dụng cải tạo con người, giúp loại trừ những tư tưởng lạc hậu, bảo thủ và thói xấu như Người nói: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ”⁵. Thi đua cũng là biện pháp tích lũy và truyền đạt kinh nghiệm mọi mặt để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả chiến đấu, phục vụ đời sống.

1.2. Mục đích thi đua

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích của thi đua yêu nước là để thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của mỗi thời kỳ cách mạng trong tình hình và điều kiện lịch sử cụ thể.

Thi đua yêu nước là để gây dựng hạnh phúc cho Nhân dân, đó là mục đích lớn nhất, cao cả nhất. Tùy từng thời điểm lịch sử và nhiệm vụ cụ thể, song nội

⁵Hồ Chí Minh toàn tập. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009

dung của thi đua yêu nước luôn gắn liền với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, quân sự,...nhằm từng bước đem lại hạnh phúc cho Nhân dân một cách tích cực.

- Ngày 27 tháng 3 năm 1948, theo đề xuất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra “Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc”, trong đó xác định “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”.

- Ngày 11 tháng 6 năm 1948, nhân dịp Kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Mở đầu Lời kêu gọi, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu: “Mục đích thi đua ái quốc là: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang. Người tin tưởng: “Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp Nhân dân và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”⁶.

- Nói chuyện tại Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc năm 1952, Người nhấn mạnh “sự sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân tộc. Chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi,... sáng kiến và kinh nghiệm cũng như những con suối nhỏ chảy vào sông to, những sông to chảy vào biển cả. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của dân tộc”⁷.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý rằng: đề ra mục đích thi đua không chỉ góp phần động viên mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi địa phương tập trung tinh thần và lực lượng để phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao, mà thi đua còn cổ vũ mọi người chống bệnh quan liêu, chống nạn tham ô, lãng phí.

1.3. Nội dung thi đua

Phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực, ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải tạo và xây dựng con

⁶Hồ Chí Minh toàn tập. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009

⁷Hồ Chí Minh toàn tập, sđd tr. 473, tr. 270, tr. 471.

người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản thiết thực của Nhân dân; thi đua phải gắn với công việc hằng ngày của mỗi người.

Để đi đến kết quả tốt đẹp, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc; các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn; đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp; đồng bào công nông thi đua sản xuất; đồng bào tri thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh; nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự Nhân dân; bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng”. Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc; phong trào sôi nổi”⁸.

Như vậy, nội dung cốt lõi, cũng như bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp Nhân dân vào hành động yêu nước, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc cách mạng, thực hiện tốt hơn công việc hằng ngày.

1.4. Lực lượng và cách tổ chức phong trào thi đua yêu nước

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây dựng hạnh phúc cho dân”; các phong trào thi đua yêu nước cần phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự giác, sáng tạo và sức lực của các tầng lớp Nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng.

Vì vậy, theo Hồ Chí Minh, lực lượng của phong trào thi đua yêu nước là toàn thể Nhân dân: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ đều phải trở nên một người chiến sĩ tranh đấu trên các mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa,...”. Thực hiện khẩu hiệu “Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến”. Trong cuộc thi đua ái quốc, chúng ta “Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”⁹.

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, do đó phong trào thi đua yêu nước cần phát huy sức mạnh của toàn dân, tạo được sự tham gia tích cực của Nhân dân, làm cho thi đua yêu nước trở thành phong trào hành động cách mạng của Nhân dân, của mọi tầng lớp xã hội. Người chỉ rõ: “Với lòng nồng nàn yêu nước và lực lượng vô cùng tận của Nhân dân ta, cuộc thi đua ái quốc nhất định sẽ thành công to”¹⁰. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định lực lượng có sức mạnh vô

⁸Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, NXB CTQG, HN.2002, tr.445.

⁹Hồ Chí Minh — Toàn tập, Tập 5, NXB CTQG, HN.2002, tr.444 - 445.

¹⁰Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, NXB CTQG, HN 2011, tr 441.

địch trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc đó là do Nhân dân. Thi đua yêu nước có trở thành phong trào cách mạng hay không, có mang lại lợi ích thiết thực cho cách mạng hay không phụ thuộc vào quần chúng Nhân dân, không có sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, không được Nhân dân tự giác, tự nguyện tham gia thì thi đua yêu nước không thể tồn tại và phát triển.

Thực tiễn đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ý thức được sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Điều này được kế thừa, đúc kết từ lịch sử của dân tộc, đó là “chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân, sức dân như nước” của Người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, hay “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ đầy nhiệt huyết cách mạng, mãi mãi tỏa sáng, dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

1.5. Phương châm thi đua

Người chỉ rõ: “thi đua chứ không phải ganh đua” nên cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao. Thi đua phải gắn với khen thưởng; khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua.

Theo Người thi đua có nghĩa là mỗi người đều có thể phát triển tài năng, sáng kiến của mình, học hỏi điều hay lẫn nhau, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm để cùng tiến bộ. Do đó, thi đua một cách thiết thực và tích cực sẽ giúp mỗi người chiến thắng những tật xấu, hướng về những điều tốt đẹp, dẹp bỏ dần những thói hư, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; đồng thời, làm cho mỗi người nâng cao tinh thần tiết kiệm, ý thức giữ gìn của công và hướng lòng mình đến chí công vô tư. Thông qua phong trào thi đua, mỗi người sẵn sàng tiếp nhận một cách tự giác những nét đẹp mới trong đạo đức, lối sống, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở đó, mình sống vì mọi người và mọi người sống vì mình.

2. Sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách về công tác thi đua - khen thưởng

Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng, ban hành kịp thời nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về thi đua yêu nước và

công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt là qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đã được ban hành và không ngừng được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.

- Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng, như: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 03/6/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng,...

- Quốc hội ban hành Luật Thi đua, Khen thưởng (2003); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (2013); Luật Thi đua, khen thưởng (2022).

- Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và hướng dẫn thi hành một số điều bổ sung của Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng,...

Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát động các phong trào thi đua yêu nước ngày một hoàn thiện, bám sát yêu cầu của thực tiễn đất nước, đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng. Qua thực tiễn các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên các mặt trận.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, đặc biệt sau Đại hội lần thứ VIII của Đảng, Đảng ta đã đề ra khẩu hiệu thi đua: “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhiều phong trào được phát động và thực hiện có hiệu quả như: “Xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau

làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “5 xung kích, 4 đồng hành”, “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Vì Trường Sa thân yêu”,... và thời gian gần đây là các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,... đã được triển khai sâu rộng, phát huy được tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước tập trung cao nhất mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, truyền thống yêu nước, những giá trị văn hóa, đạo đức xã hội đã phát huy mạnh mẽ.

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số”, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”,...

Những năm qua, các phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu rộng ở các cấp, các ngành, các vùng miền, địa phương trên cả nước. Nội dung các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05.

Các phong trào thi đua yêu nước đã được người người thi đua, ngành ngành thi đua, góp phần vào thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Toàn Đảng, toàn dân đã phát huy được tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng, “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những kết quả đạt

được có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước qua các giai đoạn cách mạng.

Phần thứ hai
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIO LINH

1. Kết quả đạt được

Xác định thi đua - khen thưởng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, BCH Đảng bộ huyện Gio Linh đã tập trung lãnh đạo việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời ban hành chủ trương, nghị quyết lãnh đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng các nhiệm kỳ, hàng năm. Lãnh đạo thành lập, kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp và công tác sơ, tổng kết đánh giá các phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn huyện đã bám sát các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chuyên đề, chủ đề, kết luận của BCH đảng bộ huyện, chương trình công tác của BCH Đảng bộ, BTV Huyện ủy, nghị quyết HĐND huyện, chương trình công tác trọng tâm và chương trình hành động của UBND huyện để tổ chức các phong trào thi đua hàng năm và các phong trào thi đua chuyên đề theo giai đoạn, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi ở các cấp, các ngành, gắn với đời sống xã hội như: Phong trào thi đua “Làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Dạy tốt - học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Cụm chiến binh gương mẫu”, “Dân vận khéo”, “Xúng danh anh Bộ đội cụ Hồ”, “Vi an ninh tổ quốc”, “Xây dựng phong cách người công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”,...; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ

lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”,...

Các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN của địa phương và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Năm 2023, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất bình quân tăng 9,86%. Thu ngân sách địa bàn trên đạt 100%. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp phát triển ổn định. Công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm thực hiện, toàn huyện có 12/15 xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt 04/09 tiêu chí. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung lãnh đạo quyết liệt, đồng bộ, tạo điều kiện cho việc khởi công các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, tổ chức thành công các ngày lễ lớn gắn với quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm có thể mạnh đặc trưng của huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội. Đời sống Nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,6%. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, toàn diện; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW khóa XIII được triển khai đồng bộ trong toàn Đảng bộ (kết quả xếp loại năm 2023, có 21.5% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 70.6% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5.9% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; 2% tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ).

Giai đoạn 2021 - 2023, Chủ tịch UBND huyện đã quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với 381 tập thể, 4.062 cá nhân. HĐTD khen thưởng huyện đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, các bộ, ban, ngành trung ương, cấp tỉnh tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với 33 tập thể, 61 cá nhân. Năm 2022, nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Gio Linh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà được chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng ba.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai phong trào thi đua yêu nước ở một số địa phương, đơn vị chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích. Chưa tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm; chưa có các chủ đề, chuyên đề thực hiện hàng năm; chưa chủ động đối thoại, giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc, mới nảy sinh.

Công tác thi đua ở một số địa phương, đơn vị chưa gắn với khen thưởng, vì vậy chưa khích lệ, động viên cao độ sự phấn đấu, nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân.

Một số nơi công tác khen thưởng còn lúng túng, thiếu chặt chẽ; tỷ lệ khen thưởng cho cá nhân là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý vẫn còn cao hơn so với công chức, viên chức và người lao động trực tiếp. Chưa quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Nguyên nhân, do một số cấp ủy Đảng chưa làm tốt việc lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung thi đua không sát, cách thức tổ chức thiếu sáng tạo dẫn đến hiệu quả chưa cao; một số địa phương chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chậm cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy về công tác thi đua khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, tổ chức. Một số phong trào thi đua phát động và thực hiện hiệu quả thấp, chưa chú trọng nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến.

II. ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC

1. Sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hiện nay chịu tác động đồng thời bởi nhiều yếu tố. Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng sâu sắc đến các nước trên thế giới. Trong nước, sự nghiệp đổi mới tiếp tục đạt được những thành tựu đáng kể trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, trong đó, các vấn đề toàn cầu và an ninh phi truyền thống, những hạn chế trong đời sống kinh tế - xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động tác động mạnh mẽ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trên địa bàn huyện, bên cạnh những kết quả đạt được sau hơn 52 năm giải phóng, 34 năm lập lại huyện, kết quả sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chúng ta vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Một trong những giải pháp quan trọng góp phần khắc phục tình trạng trên đó là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đua yêu nước.

Theo Bác, thi đua yêu nước là một trong những hình thức tốt nhất để tập hợp, giác ngộ cách mạng và nâng cao nhận thức cho quần chúng về tư tưởng, chính trị, trình độ văn hóa, nhận thức xã hội; hướng quần chúng hành động để đạt các mục tiêu cách mạng. Thi đua yêu nước khơi dậy và thúc đẩy năng lực sáng tạo của mỗi người; góp phần phát triển tư duy, nâng cao nhận thức, tạo nên những động lực mới cho sự nghiệp cách mạng; khơi dậy lòng yêu nước, bồi dưỡng nhân cách; nâng cao tính tích cực xã hội trong mỗi con người.

Góp phần giúp cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai các nhiệm vụ chính trị; rèn luyện năng lực lãnh đạo, tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; góp phần làm cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Thi đua là quyền lợi của mỗi người dân yêu nước; là môi trường tốt để mọi người được tôi luyện, trưởng thành. Thông qua các phong trào thi đua, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển; đời sống mỗi người được nâng lên cùng với sự phát triển của đất nước.

Đại hội XIII nhấn mạnh khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc; cán bộ, đảng viên, người đứng đầu là những người phải có “bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”¹¹. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu trong thời gian tới, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua phải có phương hướng đúng và vững”; “Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và ích lợi cho làng, cho nước, cho dân tộc”, phong trào thi đua yêu nước cần cổ vũ các bộ, ban, ngành, địa phương và Nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các cơ hội, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyên đổi số, sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới, sự thay đổi phương thức sản xuất, tiêu dùng và giao tiếp trên toàn cầu... đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, ngày

¹¹Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.187)

càng phát triển, phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

Đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu tổng quát “Phát huy ý chí và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung huy động các nguồn lực khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng. Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống quê hương, thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đưa Gio Linh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025”; Chủ đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định **“*Hành động quyết liệt trong giải phóng mặt bằng; tăng tốc hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII*”**. Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024, hướng tới tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước”, làm tốt hơn nữa công tác thi đua - khen thưởng để các phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực, tạo sức mạnh tổng hợp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và

hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương, đơn vị, tạo thành động lực mạnh mẽ với ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia hưởng ứng phong trào thi đua.

Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống cách mạng. Kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ hai, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể với các địa phương, cơ quan, đơn vị

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất.

Mỗi chi bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho các phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Huy động tối đa nội lực trong Nhân dân, tranh thủ các nguồn lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó động viên và nâng cao tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác.

Tăng cường sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác thi đua - khen thưởng. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

Hàng năm các Khối thi đua của huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức họp và phát động phong trào thi đua, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Chú trọng kiện toàn sắp xếp, bố trí cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng theo hướng phải có năng lực, sở trường và nhiệt tình trong công việc, thực sự trở thành bộ phận tham mưu tích cực, giúp cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

Thứ ba, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; tập trung, hướng mạnh các phong trào thi đua về cơ sở, phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức, với phương châm “chân thực, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”.

Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến trên hệ thống truyền thanh, trên các nền tảng mạng xã hội; tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục để tạo sức lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang... Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Lấy hiệu quả, thành tích thi đua làm cơ sở đánh giá, phân loại TCCSD, đảng viên và cơ quan, đơn vị hàng năm.

Thứ tư, tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, lựa chọn giải quyết vấn đề khó, nổi cộm ở địa phương, cơ sở

Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2024 gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn huyện, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

của Đảng bộ năm 2024, nhất là nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ban, ngành...

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc bám sát nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là những điểm khó, điểm “nghẽn” để xây dựng chủ đề, phát động phong trào thi đua, huy động các nguồn lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2024, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tăng tốc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ năm, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong huyện lồng ghép, gắn các phong trào thi đua yêu nước với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động do các cấp các ngành phát động. Chọn đơn vị làm điểm, chọn điển hình để phát động thi đua, qua đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo ra diện rộng.

Lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng các mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong các phong trào thi đua ở địa bàn cơ sở; các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền động viên, cổ vũ và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân tiêu biểu, đúc rút bài học kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; gắn khen thưởng kịp thời với xử phạt nghiêm minh, đúng người, đúng việc.

KẾT LUẬN

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là một nội dung rất quan trọng, là trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, đơn vị và cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Để tổ chức có hiệu quả Chuyên đề năm 2024 ***“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước”***, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội trong toàn huyện cần tập trung thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung của chuyên đề bằng những cách làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhằm tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

